



OREGON DEPARTMENT OF AGRICULTURE



Nguồn Ảnh:
Ioka Farms, Inc.

XIN GIỚI THIỆU... HẠT CỎ OREGON

Oregon đã xây dựng danh tiếng trên toàn cầu về việc sản xuất hạt cỏ với chất lượng hàng đầu và số lượng lớn. Các đơn vị xây dựng cảnh quan, sân golf, sân thể thao và nhân viên quản lý vật nuôi trên toàn thế giới đều tin tưởng vào hạt giống cao cấp có xuất xứ tại Oregon. Vì cỏ tự nhiên đã lấy lại sự yêu thích so với mảng đất cỏ nhân tạo dùng cho sân golf, sân vườn và sân thể thao chuyên nghiệp, nên Oregon đã mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu gia tăng toàn cầu này.

CỎ TỐT HƠN CHO MÔI TRƯỜNG

- Cỏ tự nhiên làm mát môi trường xung quanh.
- Khu vực có cỏ tự nhiên hấp thụ nước chảy và ngăn ngừa xói mòn.
- Cỏ hấp thụ và giữ carbon, làm giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu.
- Một bãi cỏ tự nhiên được bảo trì tốt sẽ tồn tại mãi, trong khi mảng đất cỏ nhân tạo bị phân hủy – thải các chất vi nhựa gây ô nhiễm vào đất và bãi rác.
- Quá trình làm ra mảng đất cỏ bằng nhựa gồm các quy trình hóa học gây hại cho môi trường và dùng một lượng lớn các sản phẩm từ dầu mỏ.

LỢI ÍCH VỀ SỨC KHỎE CỦA CỎ TỰ NHIÊN

Cỏ tốt hơn cho người chơi trên sân. Khi vận động viên chạy trên cỏ tự nhiên, tác động lên khớp sẽ nhẹ hơn so với thảm cỏ nhân tạo. Cỏ cũng tản nhiệt, giảm tỉ lệ bị say nắng và mệt mỏi nói chung so với khi chơi trên thảm cỏ nhân tạo.

5 SỰ THẬT VỀ HẠT CỎ OREGON

1. Nằm giữa đường Xích đạo và Cực Bắc, với lớp đất sông băng và khí hậu hứa hẹn mùa đông mát mẻ, ẩm ướt và mùa hè ấm áp, Thung lũng Willamette của Oregon là nơi vô cùng phù hợp để sản xuất hạt cỏ.
2. Thung lũng Willamette là nơi sản xuất hạt cỏ mùa lạnh lớn nhất thế giới, bao gồm cỏ roi, cỏ lúa mạch đen, cỏ đuôi cáo mịn, cỏ xanh Kentucky và cỏ bentgrass.
3. Một ngàn hai trăm trang trại gia đình trên diện tích 400,000 mẫu (162,000 ha) sản xuất ra khoảng 650 triệu pound (295 nghìn tấn) hạt cỏ mỗi năm. Sau đó, 50 công ty hạt giống và đơn vị hỗ trợ sẽ xử lý và tiếp thị cho nguồn cung lớn này.
4. Chín mươi tám phần trăm hạt cỏ Oregon được bán ở ngoài tiểu bang, trong đó khoảng 15-20% được xuất khẩu sang hơn 77 quốc gia khác.
5. Tất cả các sự kiện thể thao hàng đầu đã sử dụng hạt cỏ Oregon cứng cáp: Giải Bóng đá World Cup, Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ, trận đấu tại Sân vận động Rose Bowl, trận chung kết của giải bóng chày Major League Baseball (MLB) tại Bắc Mỹ, Olympics và các sân golf tốt nhất thế giới.

Hạt cỏ mang lại nhiều lợi ích môi trường quan trọng. Hạt cỏ có thể tái tạo, mang lại tác động tích cực to lớn cho sức khỏe đất, chất lượng nước, kiểm soát tình trạng xói mòn, và quan trọng, đây là một công cụ tuyệt vời để hấp thụ carbon và làm mát.



Nguồn Ảnh: Ioka Farms, Inc.

CÁC LỰA CHỌN HẠT CỎ OREGON

LOẠI HẠT CỎ	THÔNG TIN	MÀU SẮC	CÁCH SỬ DỤNG
Cỏ lúa mạch đen	Nảy mầm trong 7-10 ngày. Giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, kiểm soát cỏ và thảm thực vật không cần thiết.	Xanh Sẫm	Bãi cỏ, máng đất cỏ và thức ăn gia súc. Kết hợp cùng với các loài khác để đa dạng hóa.
Cỏ roi	Thừa hưởng khả năng chịu bóng râm, hạn hán, nóng, lạnh và tổn hại. Cũng chống chọi sâu bệnh.	Xanh Sẫm	Bãi cỏ, máng đất cỏ, không gian xanh cần bảo trì ít và thức ăn gia súc.
Cỏ đuôi cáo mịn	Thân thiện với môi trường nhờ khả năng chống chọi hạn hán và sâu bệnh.	Xanh	Bãi cỏ, sân golf và kết hợp cùng với các loài khác để đa dạng hóa.
Cỏ xanh Kentucky	Cỏ xanh Kentucky là loài cỏ tự lan rộng tạo máng cỏ, giúp tăng mật độ và sự đa dạng cho hỗn hợp các loại cỏ.	Xanh lá cây tươi đến xanh lục lam.	Bãi cỏ, máng đất cỏ đa dạng các loại, thức ăn gia súc và kết hợp cùng với các loài khác để đa dạng hóa.
Cỏ Bentgrass	Thường được sử dụng để làm thức ăn gia súc và máng đất cỏ, nhiều loài thuộc giống cỏ này có thể chống chịu nhiều loại khí hậu.	Xanh Sẫm	Sân golf, bãi cỏ và máng đất cỏ đa dạng các loại.

Tìm hiểu Thêm

Để biết thêm thông tin và mẹo hay về hạt cỏ Oregon:

Hội đồng Phụ trách Cỏ Oregon: oregonseedcouncil.org

Ủy ban Phụ trách Hạt cho Người trồng Cỏ lúa mạch đen Oregon: ryegrass.com

Ủy ban Phụ trách Cỏ đuôi cáo mịn Oregon: oregonfinefescue.org

Ủy ban Phụ trách Cỏ voi Oregon: oregontallfescue.org

Chương trình Phát triển và Tiếp thị Nông nghiệp



**OREGON
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE**

635 Capitol Street NE
Salem, OR 97301-2532 USA
503-986-4725

Aq.Market@oda.oregon.gov
Oregon.gov/ODA